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“พินิจศักดิ”์ เผย "ดาว์พงษ์"ห่วงเรื่องบริหารงานบุคคลมาก
ไม่อยากให้ขาดความต่อเนื่องนาน เล็งชงพิจารณานัดประชุม กศจ.
โดยไม่ต้องรอให้ครบองค์ประชุม

วันนี้(28มี.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ปฏิรูปการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.)ในภูมิภาค โดยยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขต พื้นที่การศึกษา
ที่มีหน้าที่ดูแลการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ในส่วนของคณะกรรมการ ก.ค.ศ. และสำนักงาน
ก.ค.ศ. ซึ่งอยู่ส่วนกลางก็ยังคงอยู่ และทำงานตามปกติ แต่ต้องขอฟังนโยบายจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ อีกครั้งว่า จะให้แต่ละส่วนทำงานเรื่องใดบ้าง
ส่วนการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องการบริหารงานบุคคลนั้น หากกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาโยกย้าย
สืบสวนข้อเท็จจริง หรือการสอบสวนทางวินัยก็ให้ดำเนินการตามปกติ
ยกเว้นกระบวนการที่ต้องพิจารณาลงมติก็ให้ชะลอไว้ก่อน

“รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ภายใน 2 สัปดาห์นี้
เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมและเริ่มทำงานต่าง ๆ ได้ ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ
เป็นห่วงเรื่องการบริหารงานบุคคลมาก และไม่อยากให้การทำงานขาดความต่อเนื่องนาน
ดังนั้นผมคิดว่าในระหว่างที่องค์ประกอบของ กศจ.อาจจะยังไม่ครบ
โดยเฉพาะในส่วนของผู้แทนภาคประชาชนท้องถิ่น 2 คน ผู้แทนครูในท้องถิ่น 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3
คน ที่อาจจะยังไม่สามารถคัดเลือกได้แล้วเสร็จพร้อมกับกรรมการในส่วนอื่น ๆ นั้น อาจต้องเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ
พิจารณาและวินิจฉัยว่า กรณีที่องค์ประกอบ กศจ.ยังไม่ครบจะสามารถดำเนินการประชุมก่อนได้หรือไม่
ซึ่งขณะนี้ฝ่ายนิติการของ ศธ. กำลังศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอ
รมว.ศึกษาธิการพิจารณาต่อไป”เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าว. 
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